

## กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน

125/356 หมู่ 3 หมู่บ้านนราธิป ซอย 1 ถ. รัตนธิเบศร์ ต.โพธิ์มา อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.02-985-3837-8 โทรสาร 02-385-3836

email: [info@ftawatch.org](mailto:info@ftawatch.org) [www.ftawatch.org](http://www.ftawatch.org)

15 มิถุนายน 2549

เรื่อง ขอรบทำที่รัฐบาลญี่ปุ่นต่อกรณีการลงนามในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) กับรัฐบาลรักษาการไทย

เรียน ฯพณฯ จุนอิชิโร่ โคอิซุมิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

สำเนาเรียน ฯพณฯ ยีเดกิ โคบายะชิ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย  
ฯพณฯ ไตชิฮิโตะ นิไก รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม (METI)

รัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น ได้สรุปผลการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และเคยมีกำหนดที่จะลงนามในวันที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เมื่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้ยุบสภาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 ทำให้รัฐบาลปัจจุบันอยู่ในฐานะรัฐบาลรักษาการ ไม่อยู่ในฐานะที่จะไปลงนามความตกลงระหว่างประเทศใดๆ

อย่างไรก็ตาม จากการให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลหลายครั้ง เช่น นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (1 มิถุนายน 2549) และ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ (27 กุมภาพันธ์ 2549) กล่าวอ้างตรงกันว่า ทางรัฐบาลญี่ปุ่น ได้เร่งรัดการลงนาม และแสดงความพร้อมที่จะลงนามความตกลงฯ แม้ว่าจะเป็นกรลงนามกับรัฐบาลรักษาการ

กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอวอตช์) ได้ศึกษา ติดตามนโยบายและการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีระดับทวิภาคีมาตั้งแต่ปี 2546 ทางกลุ่มฯเคยทำหนังสือขอความตกลงฯ ฉบับเต็มซึ่งพร้อมสำหรับการลงนามตามกำหนดเดิมข้างต้น แต่ได้รับการปฏิเสธจากฝ่ายไทยทำให้ไม่สามารถศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดจากความตกลงอย่างแท้จริงได้ และที่ผ่านมามาตลอดช่วงการเจรจาทางการไทยให้ข้อมูลเฉพาะบางส่วนกับบางกลุ่มเท่านั้น ขาดการมีส่วนร่วมและไม่เคยให้ข้อมูลที่ครบถ้วนต่อสาธารณะ และนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ถูกตั้งคำถามถึงธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดิน

นอกจากนี้ ขณะนี้ทางกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน ได้ร่วมกับรักษาการสมาชิก วุฒิสภา และนักวิชาการ ร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาให้พิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความว่า ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ละเมิดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540

มาตรา 224 หรือไม่ ซึ่งความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ที่ท่านกำลังพยายามอย่างยิ่งที่จะลงนามนี้ ก็อยู่ในข่ายที่ต้องพิจารณาว่าจะมีรัฐธรรมนูญไทยด้วยหรือไม่ เพราะรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไม่เคยนำความตกลงดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ทั้งๆที่ ความตกลงฯจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจของรัฐ ตามวรรค 2 ของมาตรา 224

ที่สำคัญ ประเด็นเรื่องการทำข้อตกลงทางการค้าเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งที่ทำให้หลายฝ่ายในสังคมไทยและประชาชนจำนวนมากหมดความไว้วางใจและร่วมกันออกมาขับไล่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะ จนนำไปสู่การยุบสภาในที่สุด ปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นยังก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในประเทศเป็นอย่างมาก

ญี่ปุ่นเป็นมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดและดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน การจะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นคงจะเป็นสิ่งที่ประชาชนของทั้งสองประเทศอยากที่จะเห็น แต่การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) เป็นนโยบายเฉพาะของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และคณะ ซึ่งประสบปัญหาความชอบธรรมจนนำไปสู่ความขัดแย้งตามที่ได้กล่าวมาแล้ว การที่รัฐบาลญี่ปุ่นแสดงความจำนงที่จะลงนามกับรัฐบาลรักษาการอาจถูกมองได้ว่าแสดงท่าทีสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งถือเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับกลุ่มบุคคลในฝ่ายบริหารซึ่งทำหน้าที่เพียงรักษาการจนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไป

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะเข้าใจและไม่ดำเนินการใดๆ ในอันที่จะทำให้ประชาชนไทยเห็นว่า เป็นการแทรกแซงการเมืองภายในประเทศ

ดังนั้น ทางกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลของท่านชี้แจงท่าทีที่ชัดเจนต่อประชาคมโลกและให้ความมั่นใจกับประชาชนไทยว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะไม่ฉวยโอกาสลงนามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) กับรัฐบาลรักษาการ จนกว่าประชาชนไทยจะได้รัฐบาลใหม่ที่มีความชอบธรรมเพียงพอ และเริ่มต้นกระบวนการพิจารณาความตกลงฯที่มีการมีส่วนร่วมของประชาชนไทยอย่างแท้จริง และมีการศึกษาถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน ซึ่งนั่นอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อให้คำว่า “ผลประโยชน์ที่แท้จริงกับทั้งสองฝ่าย” เป็นจริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผศ. สาลี ใจดี)

กลุ่มศึกษาเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอวิธ)